

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 9

เรื่อง พระเจ้าพระบิดา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ตัวชี้วัด: รู้ และเข้าใจพระคัมภีร์

สาระการเรียนรู้: รู้ และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนาคริสต์

กลุ่มอายุ: 9-11 ปี

ปีที่: 1

หัวข้อหลัก: พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทเรียน: พระเจ้าพระบิดา

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:



1. เด็กๆจะสามารถอธิบายได้ว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักพวกเขา และห่วงใยพวกเขาเสมอ

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:



1. กระดาษ, ดินสอ, ปากกามาร์คเกอร์, ดินสอสี
2. กระดาษแผ่นใหญ่จำนวนแปดแผ่น
3. ชื่อพระคัมภีร์ที่เตรียมเอาไว้พร้อมที่จะอ่าน

อุปกรณ์การสอนสำหรับกิจกรรมเสริม:

ไม่มีกิจกรรมเสริมสำหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดทำ:

1. อ่านบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ

3. ให้เขียนพระธรรม ยน 3:16 ลงบนกระดาษทั้งแปดแผ่น ซึ่งให้เขียนตัวอักษรตัวใหญ่ลงบนกระดาษ ให้เตรียมตัวโดยการอ่านพระธรรม รม 8:31-39 และ ยรม 1:5
4. อธิษฐานเพื่อเด็กๆที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักผู้เขากทุกคน



ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนำเข้าสู่บทเรียน:



ให้ลองปรับเรื่องราวต่อไปนี้ตามประสบการณ์ของเด็กๆในชั้นเรียนของคุณ ให้แบ่งปันให้กับเด็กๆเกี่ยวกับความทรงจำที่ดีๆของพ่อ หรือปู่ของคุณ

- ครูต้องการเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับพ่อของครู ครูผู้สอนจะเล่าเรื่องราวของพ่อตัวเอง หรือพ่อคนอื่นๆก็ได้ ตอนนี้เธออาจจะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อของเธอ หรือเธออาจจะรู้จักเขาไม่ดีพอ แต่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพวกเราทุกคน พระองค์จะไม่มีทางทอดทิ้งเรา จะไม่ทำให้เราเจ็บปวด และทรงเรารักตลอดเวลา พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา

การนำเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:



ให้เอากระดาษทั้งแปดแผ่นมา แล้วเขียนพระธรรม ยน 3:16 ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ลงบนกระดาษทั้งแปดแผ่น และให้แน่ใจว่ามีตัวอักษรอย่างเหมาะสมในกระดาษทั้งแปดแผ่น ให้เด็กแปดคนถือกระดาษทั้งแปดแผ่นชูเอาไว้เหนือศีรษะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถที่จะอ่านได้ ให้เด็กๆอ่านหลายๆครั้งจนกว่าพวกเขาจะท่องจำได้



ให้แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม และให้พวกเขาฝึกท่องข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนครั้งละหนึ่งคนเพื่อท่องข้อพระคัมภีร์ กลุ่มที่มีเด็กสามารถท่องได้มากที่สุดคือผู้ชนะ



ให้คุณอธิบายกับเด็กๆว่า พระธรรมข้อนี้เป็นพระธรรมข้อหนึ่งที่มีความสำคัญต่อพวกเราทุกคน เพราะว่าพระธรรมข้อที่บอกเราว่าพระเจ้าทรงมีแผนการณ์ที่จะไถ่พวกเราทุกคน เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างมาก พระเจ้าได้สร้างอาดัม กับเอวาในสวนเอเดนเพราะพระเจ้าทรงต้องการสามัคคีธรรมกับเรา แต่อาดัมกับเอวาได้ทำบาป และความบาปทำให้พวกเขาขาดจากพระเจ้า

จึงจำเป็นที่จะต้องเครื่องบูชาที่จะชำระบาป และสานสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าพระบิดาทรงตัดสินใจที่จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อสิ้นพระชนม์สำหรับความผิดบาปของเรา เพื่อให้เราสามารถสานความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า พระบิดา พระองค์ทรงรักเรามาก พระองค์ต้องการสามัคคีธรรมกับเรา มีอยู่สองสิ่งที่เราสามารถรู้เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาได้

1) ไม่มีสิ่งใดที่จะแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้

- อ่านพระธรรม รม 8:31-39 ข้อที่ 39 กล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้ในบทเรียนที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง และทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง ความรักของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด และเป็นความรักที่พระองค์ให้เราโดยไม่หวังผลอะไรกลับคืน ทุกที่ที่เราไป ความรักของพระองค์ก็จะตามเราไปด้วย
- พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ พระเจ้าพระบิดายังคงรักเธอตลอดไป พระองค์ทรงรักเธอตั้งแต่ที่เธอเกิด พระองค์ทรงรักเธอขณะที่ที่เติบโตขึ้น และพระองค์จะทรงรักคุณถึงแม้ว่าเธอจะแก่ตัวลง ความรักของพระองค์ไม่มีเวลาจำกัด ยรม 1:5 กล่าวว่า "เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ" พระเจ้าพระบิดาของเธอตระรัก และห่วงใยเธอไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรก็ตาม



ให้เด็กๆเขียนลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งว่า "พระเจ้าพระบิดาทรงรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขอะไร และไม่มีอะไรที่จะสามารถแยกฉันจากความรักของพระองค์ได้" ให้เด็กๆแสดงกระดาษของพวกเขา



พระเจ้าทรงรักเรามาก ส่วนไหนของ **Christian world view house model** ได้บอกเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า ให้เด็กๆได้ตอบสนอง ใช่ ส่วนฐานสี่มุมได้บอกกับเราเกี่ยวกับความอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงเป็นอยู่ วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพระเจ้า ให้เวลาเด็กๆที่จะตอบคำถาม ใช่ พระเจ้าทรงรักเธอ และเธอ และเธอ และเธอ (ให้ชี้ไปที่เด็กแต่ละคน)

การจบบทเรียน:



มีเด็กผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งชื่อว่า โยเอล เขาอาศัยอยู่กับพ่อที่ชอบดื่มเหล้า และอะอะโววาย วันหนึ่งพ่อของเขากระซอกที่เสื้อของเขา และบอกกับเขาว่าพ่อของเขาไม่ต้องการให้เขาเกิดมา โยเอลรู้สึกถูกปฏิเสธ และต้องร้องไห้เป็นเวลาสามวัน เขาไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์เพราะเขาารู้สึกเสียใจมาก มีคนแนะนำกับเขาให้ได้รู้จักกับพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรพระเยซูคริสต์ โยเอลขอพระเจ้าที่จะขึ้นาชีวิตของเขา และรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจ และเริ่มที่จะอ่านพระคัมภีร์ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพระสัญญาของพระองค์ เขารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงรักเขามาก และรักเขาตลอด พระเจ้าพระบิดาจะไม่ปฏิเสธเขา หรือจะไม่มีทางบอกกับเขาว่าไม่ต้องการเขา

เขาก็เหมือนกัน พระบิดาในสวรรค์ทรงรักเธอ และพระองค์ทรงห่วงใยเธอเสมอ

กิจกรรมเสริม:



ให้เด็กแสดงบทบาทตามพระธรรม ยน 3:16 เด็กๆอาจจะจัดกลุ่มสี่คนเพื่อเตรียมตัว แล้วแสดงให้กับกลุ่มอื่นๆดู

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป)

การประเมินผลผู้เรียน: